

# อินไซด์แคมปัส

Inside campus

## กศน.เร่งทบทวนหาวิธีใหม่ประเมินครู

นายถุฑชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตนจะสานต่อภารกิจหลักของ กศน.อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การทบทวนการจัดสอบประเมินความรู้ครู กศน. เสมือนการตรวจเลือดครู กศน.ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม สถาบันฯ และประสานความร่วมมือการศึกษาเอกชนและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เนื่องจากรับทของครู กศน.ไม่ใช่ครูผู้สอน เหมือนกับครูในระบบ ไม่ได้สอนตามวุฒิ แต่จะเป็นผู้ที่ไปทำกะในเชิงประสานงาน หรือเป็นผู้อำนวยการ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทบทวน แต่หากต้องมีการประเมินครู กศน.ก็ต่อหาวิธีการใหม่ ที่เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับครู กศน. เช่น เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ หรือ เทคนิคในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและตรงกับการทำงานของครู กศน. มากกว่า ส่วนผู้ที่รับ การทดสอบไปแล้วก็ทำไป แต่คะแนนที่ได้ยังไม่มีความหมาย เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สิ่งที่คนต้องการให้ กศน.หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรลดลงปีละนับแสนคน แต่กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น กศน.ต้องปรับตัวและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่กิจกรรมเดียวไปพรมให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย

“อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก คือ การอ่านออกเขียนได้ และการใช้ลิ้มหนังสือ โดยผมได้ประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิไว้แล้วเพื่อหารือเรื่องรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ และไม่ล้มหนังสือ โดยจะมีการหารืออย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ก.พ.นี้” เลขาธิการ กศน.กล่าว.



ตลาดชุมชน...ดร.ชนาธิป สร้างผล...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิด "ตลาดนัดชุมชน" เพื่อจำหน่ายอาหาร พืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดในวศาย่อมเยา ณ บริเวณสระน้ำและศาลาทนเหลี่ยม สพป.ขอนแก่น เขต 4

### ในธรรมชาติแห่งนามธรรม



เปิดนิทรรศการ...ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "จิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม" ศิลปินเสมีย์ แซ่มเดช ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

### ย้ำพระธรรมทูตปรับตัวรับมืองานยากขึ้น

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยทูตไทย วิธีเชื่อมกับรัฐและผู้นำท้องถิ่นของแต่ละประเทศ รวมถึงวิธีการหาทุนในการสร้างวัด เพราะพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ประธานสำนักงานสถานการณ์วัดไทยและพระธรรมทูตในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จากการศึกษาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนา โดยเฉพาะการสร้างวัด

“สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจะเสนอให้มหาเถรสมาคม (มส.) และสถานทูต ให้การรับรองวัดไทยที่จะสร้างใหม่ในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่า คณะสงฆ์ไทย และหน่วยราชการไทย ได้รับรองสถานะมาแล้วขั้นต้นก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทสนั้น ๆ และสร้างความน่าเชื่อถือ” พระราชกิจจาภรณ์ กล่าว.

### ศึกษาระดับปริญญา

แรงงานนอกระบบ

พูดถึงกันมากเวลา "แรงงานนอกระบบ" เนื่องจากแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเริ่มส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างหนัก ขณะที่มีการแก้ปัญหาโดยการนำแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานแทน ซึ่งคนแถววงอุตสาหกรรมมีมุมมองและคิดเห็นกับเรื่องนี้ต่างกันบ้าง

เริ่มกันที่ ภาณุวัฒน์ มานพ "กลุ่ม" นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บอกว่า สาเหตุที่ทำให้แนว

โน้มแรงงานนอกระบบเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไทยมีค่านิยมและปลูกฝังลูกหลานให้เลือกงานที่ไม่หนักมีค่าในสังคมคือระบบงานราชการ และไม่เน้นส่งลูกเรียนในสายอาชีพด้วย แม้รัฐบาลจะส่งเสริมให้เรียนมากขึ้น แต่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรม และไม่มีหลักประกันว่างานสายอาชีพจะมีความมั่นคงในชีวิต เนื่องจากเด็กก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาแล้วจะไปทำงานอะไร

ซึ่งสถานศึกษาจะต้องแนะแนวให้เด็กได้ทราบว่าสิ่งที่เรียนไปนั้นจะสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง

"ชมพู" พุทธิกร พูลทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บอกว่า ขณะนี้คนรุ่นใหม่ถูกปลูกฝัง มีค่านิยมและใส่ใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น เพราะไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร อีกทั้งยังมีมุมมองและทัศนคติต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นงาน

ที่ไม่มีเกียรติ และเป็นทางเลือกสุดท้ายของการทำงาน รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากันชุมชนมากขึ้น ส่วนสถาบันการศึกษาจะต้องชี้แนะให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของการทำงานในทุกภาคส่วนและต้องตอบโต้ของประเทศด้วย

อาจารย์ศิริพงษ์ จริยาวิกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน บอกว่า จากข้อมูลธนาคารโลกเกี่ยวกับธุรกิจ 7 ประเทศกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานรุนแรงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนถึง 3 เท่า ปัญหา

จะเกิดจาก 1. ครอบครัวยุคใหม่มีลูกเพียง 1-2 คน และ 2. ค่านิยมของผู้ปกครองอยากเห็นลูกเรียนปริญญา

ประเทศไทยต้องรีบแก้ปัญหานี้โดยด่วนด้วยการกระตุ้นให้มีคนเกิดเพิ่มขึ้น และต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคแรงงานให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมให้คนมาสนใจเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันต้องให้คนที่มีความสามารถสูงได้รับการศึกษา เพื่อเป็นสมองของประเทศ ส่วนคนที่มีความสามารถต่ำต้องสนับสนุนให้ทำงานระดับฝีมือให้เป็นแรงงานระดับเทคนิค ซึ่งช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย.



อาจารย์ศิริพงษ์



พุทธิกร